

## บรรณาธิการแถลง

บทความในวารสารฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระผสมผสานกันหลายสาขาวิชา บทความแรกเรื่อง “Country-of-origin Effects on Product Evaluation and Decision Process: An Integrative Framework” เป็นผลงานของ **Somnuk Chandarapratin** ผู้เขียนบทความได้เสนอความเห็นไว้ว่า เนื้อหาสาระทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบต่างๆ ของประเทศต้นกำเนิดต่อการประเมินผลิตภัณฑ์และกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ได้มีการศึกษาวิจัยอยู่บ้าง แต่ยังมีลักษณะประปราย ยังขาดการบูรณาการ ผู้เขียนจึงได้ทำการศึกษาโดยกำหนดตัวแบบกรอบแนวคิดในเชิงบูรณาการความรู้ในเรื่องนี้เพื่อที่ผู้สนใจจะได้มองภาพรวมของวิทยาการสาขานี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ผู้นำเสนอบทความในลำดับถัดมา **Voradej Chandarasorn** ได้เสนอบทความเรื่อง “Privatization: A New Trend and a Revolution in Public Administration” โดยกล่าวว่า การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นการปฏิวัติรูปแบบดั้งเดิมของการบริหารภาครัฐ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม ผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงรูปแบบต่างๆ ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีประโยชน์มากต่อผู้สนใจความรู้ด้านนี้ **Nopamas Dhiravegin** ได้เขียนบทความเรื่อง “Cross-cultural Inquiries and the Process of Globalization” โดยกล่าวว่า ปัจจุบันสังคมโลกต้องการความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมข้ามชาติ ทั้งนี้เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า หากนักวิชาการท่านใดจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษาประเด็นทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะในด้านแนวราบ (horizontal) หรือแนวตั้ง (vertical) จำเป็นต้องใช้วิธีการศึกษารวม (holistic approach) ก่อน ก่อนที่จะเจาะลึกโดยตรงที่ประเด็นที่จะทำการศึกษา

**Thirapong Vikitset** ได้นำเสนอบทความเรื่อง “Electricity Tariffs in Thailand: Structure, Objectives and Impact on System Load” โดยกล่าวว่า หากพิจารณาในประเด็นของวัตถุประสงค์ของการปรับอัตราค่าไฟฟ้าเมื่อปี 1987 และผลกระทบของการปรับอัตราค่าไฟฟ้าต่อลักษณะการใช้ไฟฟ้าทั้งระบบ ผู้พิจารณาจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ในประเด็นอื่นๆ ด้วยเช่น วัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ก็จะสามารถแจ่มชัดเป็นวัตถุประสงค์

ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน สังคม และการเมือง วัตถุประสงค์ในแต่ละด้านจะมีจุดเน้นที่ต่างกัน เช่น วัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จะเน้นด้านประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นเป็นต้น **วิทยา วัชรวิทยากุล** เขียนเรื่อง “ซูเปอร์คอมพิวเตอร์และการคำนวณยิ่งยวด” โดยกล่าวถึงความหมายของคำว่า ซูเปอร์คอมพิวเตอร์และความหมายของคำว่าคำนวณยิ่งยวด และได้พรรณนาถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ความเร็วของซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเป็นล้าน ๆ เท่า ทั้งนี้มีผลมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการออกแบบสถาปัตยกรรมนั่นเอง

**ไพบุลย์ ช่างเรียน** เขียนเรื่อง “การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำในชนบท” ซึ่งเป็นบทความที่สรุปจากงานวิจัยโดยกล่าวว่า วิธีการจัดหาเงินสำหรับหมู่บ้านในชนบทที่น่าจะเหมาะสมและได้ผลมากที่สุดคือ การสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพราะเป็นการประหยัดต้นทุนและสะดวกต่อการลงทุน จัดทำและการบริหารการจัดการ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้เสนอแนวทางเลือกกว่าควรให้องค์กรท้องถิ่นและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการจัดหาทรัพยากรแหล่งน้ำในชนบทด้วย **ดิน ปรัชญพฤทธิ** เขียนเรื่อง “การใช้เวลาของผู้บริหารในราชการพลเรือนไทย” โดยกล่าวว่าเป็นการสรุปจากงานวิจัย ที่ใช้วิธีผสมผสานระหว่างงานวิจัยเอกสารและงานวิจัยเชิงสำรวจและระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมากมาย โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าช่วย นั่นคือ ได้อาศัยข้อมูลจาก CD-ROM และ Dialogue ซึ่งเป็นวิธีการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารต่างๆ จากแหล่งข้อมูลทั่วโลก ส่วนการสำรวจก็ได้ใช้แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ ข้าราชการพลเรือน 89 คน บทความนี้จึงนับว่าเป็นความที่มีคุณค่าทางวิชาการที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง

ในส่วนของ “วิจารณ์และแนะนำหนังสือ” **ภาวณา เขมะรัตน์** ได้แนะนำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของคณะสถิติประยุกต์ สาขาประชากรและการพัฒนา ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ในรูปบทความย่อระหว่างปี 1991-1993 รวม 10 เรื่อง และตอนท้ายเป็นบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ทั้งหมดจำนวน 21 เรื่อง ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้จัดทำไว้ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน ท้ายสุด **สนั่น ปัทมะทิน** ได้เสนอบทบรรณาธิการเรื่อง “บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาประเทศ”

คณะกองบรรณาธิการปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะผลิตวารสารทางวิชาการด้านการบริหาร การพัฒนาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ท่าน ความปรารถนาของคณะกองบรรณาธิการจะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อ่าน เพราะฉะนั้น ขอท่านผู้อ่านทั้งหลายได้โปรดแสดงความคิดเห็นและส่งบทความทางวิชาการของท่านไปที่กองบรรณาธิการด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

วัฒนา พัฒนพงศ์